



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ ๒๖๖๐ / ๒๕๕๖

เรื่อง แต่งตั้งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ข้อ ๕ ข้อ ๗/๑ และ ข้อ ๗/๒ และสอดคล้องกับระบบงบประมาณ การเงิน พัสดุ และบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์ที่รับฟังง่ายลักษณะ ๓ มิติ รวมถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างประจำหน่วยงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ดังนี้

๑. คณะครุศาสตร์

อาจารย์จรรยา	วงศ์คำ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
นายสุรชาติ	ถึงภาค	เจ้าหน้าที่พัสดุ
นายสันต์ธนัช	ไชยลังการ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน
นางอุบล	มาตัน	เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวกรรณิการ์	คำหล้า	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อาจารย์ ดร.สำเนา	หมื่นแจ่ม	ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
อาจารย์ ดร.ชไมমন	ศรีสุรภัย	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นางสาวนงลักษณ์	แก้ววี	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง

๒. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์วิทยาศาสตร์

อาจารย์ ดร.กฤษฎา	บุญชม	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางนงคราญ	มอญแสง	เจ้าหน้าที่พัสดุ
อาจารย์ ดร.กาญจนา	ทองบุญนาถ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน
นางสุภาพร	ปิลันธนติลภ	เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวนิพพิชฌน์	เบ็ญจกรรณ์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อาจารย์สุรศักดิ์	น่วมมีศรี	ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นางกนกวรรณ	พวงลังกา	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง

ผศ.ดร.สามารถ	ใจเดียว	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
อาจารย์ ดร.บุรพา	สิงหา	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ	รัตน์จิราอนุกุล	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
อาจารย์ถาวร	รักกาญจน์นันท	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
อาจารย์ศิริจันทร์	อุปาละ	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
อาจารย์เสริมศักดิ์	พงษ์เมษา	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
อาจารย์วิมลรัตน์	พจน์ไตรทิพย์	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
อาจารย์จุฬาวลี	มณีเลิศ	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง

๓. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ภาสกร	โทณะวณิก	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวณัฐติการณ์	วงวิริยะ	เจ้าหน้าที่พัสดุ
อาจารย์บรมศักดิ์	กลิ่นเรืองแสง	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวพัชร์พิมล	สมบัติใหม่	เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวณัฐนันท์	โสภา	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผศ.ดร.ศักราช	ฟ้าขาว	ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
อาจารย์บรมศักดิ์	กลิ่นเรืองแสง	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
อาจารย์นิล	พันธุ์คงชื่น	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง

๔. คณะวิทยาการจัดการ

นางสุนีย์	ทองอินทร์	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวสรัญญา	สิทธิชัย	เจ้าหน้าที่พัสดุ
ผศ.ดารารัตน์	ไชยาโส	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน
นายสิริวิชญ์	อุดมปละ	เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวฉัตรภรณ์	กาวิ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผศ.ดร.กมลทิพย์	คำใจ	ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
ผศ.ดารารัตน์	ไชยาโส	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
ผศ.ดร.วีระศักดิ์	สมยานะ	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง

๕. คณะเทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ ดร.รัชนีพร	สุทธิภาติสปี	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางอรพินธ์	นาคำ	เจ้าหน้าที่พัสดุ
อาจารย์ธิดารัตน์	หน่อสุวรรณ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน
ผศ.อัถ์	อัจฉริยมนตรี	เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวเกื้อกุล	ปุดผาม	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

อาจารย์ ดร.มงคล	ยะไชย	ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
ผศ.ปัญญา	อินทะกุล	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
อาจารย์ ดร.วิศนี	สุประดิษฐ์อาภรณ์	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
ผศ.สุพจน์	บุญแรง	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
อาจารย์ธนมนต์	ธนรัตน์พิมลกุล	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
อาจารย์เบญจมาศ	อินทรส	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
อาจารย์ ดร.พวงเพชร	พิมพ์จันทร์	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
อาจารย์ ดร.สุพรรณนิการ์	กล่อมจจอหอ	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
อาจารย์กัญจน์พัชร์	อุปลศิลป์	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
อาจารย์ ดร.สรุจพิสิษฐ์	พยัคฆภาพ	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
อาจารย์อภิขญา	ทองทับ	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
อาจารย์อภิรดา	รินพล	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
อาจารย์วชิรนนท์	แก้วตาปี	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง

๖. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและโครงการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง

อาจารย์ ดร.นิรมุข	ไชยรังษี	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางพัชรินทร์	เค็ดเวิร์ด	เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางกัญญาภัค	เมธีวัฒนากุล	เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางเสาร์คำ	เมืองแก้ว	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวจิราพร	ตากลม	เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวนิตยา	ตาทิยะ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อาจารย์ไพโรศิลป์	ปิ่นทะนา	ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นางสาวยุพิน	ธียนันต์	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นายราชันย์	จันทร์เที่ยง	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง

๗. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางศิริเพ็ญ	ผ่องจตุรัส	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางเสาวนีย์	สุริยะเจริญ	เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวมะลิ	หาญปราณี	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวนภพรรณ	รุ่งทองคำกุล	เจ้าหน้าที่การเงิน
นายจรัส	อุทธา	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผศ.ชนิทร	มหัทธนชัย	ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
อาจารย์ ดร.สุทธินันท์	ชื่นชม	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นายมารุต	เปี่ยมเกตุ	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง

นายสุทัศน์	เชียวนิล	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นายอำนาจ	เป็งกาสิทธิ์	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นางสุณี	ไชยวงษ์	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นางธญา	ตันติวราภา	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นายพิสิฐ	ศรีใจภา	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นางสาวอักษรา	บุษบรรณ	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง

๘. บริษัทวิทยาลัย

ผศ.ดร.อโนดาษ์	รัชเวทย์	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางศิริพร	ประณต	เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางกษามาศ	ยาสมุทร	เจ้าหน้าที่การเงิน
นางกษามาศ	ยาสมุทร	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อาจารย์ ดร.พรณิการ์	อุทวิง	ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นางวิไลพัคตร์	จริงไธสง	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นางสาวจันทนา	พรมเสน	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง

๙. โรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อาจารย์ปรียาพร	กองค์ำ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางภัคกร	ชุมณี	เจ้าหน้าที่พัสดุ
อาจารย์ ดร.ศิริมาศ	โกศลย์พิพัฒน์	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน
นางกัลยาณี	สุนันท์	เจ้าหน้าที่การเงิน
อาจารย์วรรณวิไล	เม็งทอง	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อาจารย์ฐิติพงษ์	วงศ์รัตนมัจฉา	ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นายบุญรัตน์	สดีใส	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นางศรีธร	สุทธาชัย	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
อาจารย์ปรวิศา	นำบุญจิตร	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
อาจารย์ร่ำพิง	โนพวน	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
อาจารย์วรรัตน์	หมอดู	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
อาจารย์ไพบุลย์	ธนะพงษ์	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
อาจารย์ดวงกมล	พวงลังกา	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง

๑๐. สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.ดร.กมลณัฐ	พลวัน	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางพิมพ์วรรณ	สุญโญ	เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวกรรณิกา	ชาซง	เจ้าหน้าที่การเงิน
อาจารย์ ดร.ทัตพร	คุณประดิษฐ์	ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นางณัฐธยาน์	บันเทา	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นายปรัชญา	ไชยวงศ์	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง

๑๑. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

อาจารย์ ดร.ขวัญใจ	กิจชาลารัตน์	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางกัลยาณี	อินตะราชา	เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวดารารัตน์	ศิริลภา	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวศุภรักษ์	ฉัตรแก้ว	เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาววราภรณ์	โยธาราชกูร์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผศ.ดร.เสาวภา	ศักยพันธ์	ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นายโสภณ	พรมจิตต์	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นายจักรภาณุ	ไตรยสุทธิ	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง

๑๒. สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

ผศ.เวชสวรรค์	หล้าภาค	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
นายกฤษณะ	ศิริบุก	เจ้าหน้าที่พัสดุ
อาจารย์ ดร.ณัฐิยา	ตันตรานนท์	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน
ผศ.เสริมศักดิ์	อาษา	เจ้าหน้าที่การเงิน
นายอานนท์	ผัดแปง	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผศ.เสริมศักดิ์	อาษา	ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
อาจารย์ ดร.วรจิตต์	เศรษฐพรรค	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
อาจารย์ ดร.ณัฐิยา	ตันตรานนท์	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นายอานนท์	ผัดแปง	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง

๑๓. วิทยาเขตสะลวง - ชีไห่ลี่ก

นางธัญวรรณ	ศรีเดชะกุล	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวกุหลาบ	โถนาต	เจ้าหน้าที่พัสดุ
อาจารย์เบญจมาศ	อินทรส	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวศิริพร	ริพล	เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวศิริพร	ริพล	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ผศ.สุพจน์	บุญแรง	ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นายอภิชาติ	มูลงาม	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นายบัณฑิต	ช่างแย้ม	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง

๑๔. หน่วยงานตรวจสอบภายใน

นายดุขฎี	สารประดิษฐ์	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
นายประชา	ทองนา	เจ้าหน้าที่พัสดุ
นายจรูญ	วงศ์คำ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน
นางจุฑามาศ	ชมแก้ว	เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวอัมพวา	รินสินจ้อย	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางณัฐทนีย์	ไชยวุฒิ	ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นางสาวกาญจนา	อินผูก	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นายพีรวัฒน์	เมืองชื่น	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง

๑๕. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

นางกนกวรรณ	พวงลังกา	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
นายอุดมศักดิ์	ปัญญาอินทร์	เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวพัชรินทร์	สมพุดิ	เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวมณัญชยา	รัตนกิจ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางประไพ	ปรีชา	ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นางสาวปราณีดา	จันทร์มา	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
ว่าที่ ร.ต. โกศล	แสงงาม	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง

๑๖. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

อาจารย์ ดร.ณัฐพร	จักรวิเชียร	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวศิริพร	เชียวบุตร	เจ้าหน้าที่พัสดุ
อาจารย์พิษณุ	สุขเสริฐ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน
นายศราวุฒิ	สมวะธา	เจ้าหน้าที่การเงิน
นายภูติท	อักษรดิษฐ์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อาจารย์ปัทมา	รัตนกมลวรรณ	ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
อาจารย์ณัฐวุฒิ	วิทา	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นายอนุสรณ์	คำภีร์	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง

๑๓. วิทยาลัยนานาชาติ

อาจารย์วีระยุทธ	เศรษฐเสถียร	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวพิมพ์วรรณ	สมบูรณ์ชัย	เจ้าหน้าที่พัสดุ
ผศ.ดร.อนุวัติ	ศรีแก้ว	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวพัชรภาพรณี	สุวรรณพูล	เจ้าหน้าที่การเงิน
นางศศิภา	มหาติลก	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อาจารย์ภัสส์ชัช	กันทะบุผา	ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นายณัฐพงษ์	ใจนันทา	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นายกุลชาติ	ปัญญาดี	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง

๑๔. สภาคณาจารย์และข้าราชการ

อาจารย์ธนมนต์	ธนรัตน์พิมลกุล	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวภัคจิรา	กาบใจ	เจ้าหน้าที่พัสดุ
อาจารย์แสงจันทร์	เกษากิจ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวกัลยากร	สุสิงโสด	เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวกัลยากร	สุสิงโสด	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อาจารย์ ดร.ไพรัช	โกศลย์พิพัฒน์	ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
อาจารย์ไชยเชิด	ไชยนันท์	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นายสุขสถิต	เคหา	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง

๑๕. กองบริหารงานบุคคล

นางสาวมะลิ	หาญปราณี	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
นายโสรัจ	ธียนันต์	เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวกมลรัตน์	แสนใจงาม	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน
นางนาฏสะคราญ	เรือนคำ	เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวสุทิวา	ลิมทะราช	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสุนี	พนันทา	ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นางสาวกมลรัตน์	แสนใจงาม	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นางสาววันวิสาข์	สมควร	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง

๒๐. สำนักงานอธิการบดี

๒๐.๑ กองคลัง

นางสาวชมพูนุช	เชียรสุกรพงษ์	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสุธีย์	สุกะโต	เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางนภัสวันต์	รัตตประดิษฐ์	เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาววันเพ็ญ	วงศ์วาลย์	เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวนิภาพร	ทุกอย่าง	เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวอัมภิกา	จาปัญญา	เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวแสงพยอม	พรหมitech	เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวจรรยา	ทองอาญา	เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวจิราวรรณ	คันธวิฐ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางวัฒนา	อุตมา	ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นางสาววาธินี	ไชยกัณฑ์	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นายอนุพงษ์	วรรณะ	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นางมณีดา	วงศ์วัฒนาไพบุลย์	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นายเกษตร	ทาอินดี๊ะ	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง

๒๐.๒ กองกลาง

งานบริหารงานทั่วไป

นางสุนี	พนันดา	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวไพรพร	เรืองกิจเงิน	เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวชมพูนุช	เชียรสุภรพงษ์	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน
นายสนั่น	อุตมา	เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวณณกร	จำนงค์วงษ์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสุภัทรา	จันทร์บาล	ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นางสาวเกศริน	จันทร์อ้าย	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นายอนุพงศ์	บัวเงิน	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นางสาวณณกร	จำนงค์วงษ์	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง

งานอาคารสถานที่

นางสุนี	พนันดา	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวไพรพร	เรืองกิจเงิน	เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวชมพูนุช	เชียรสุภรพงษ์	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน
นายสนั่น	อุตมา	เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวณณกร	จำนงค์วงษ์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสรศักดิ์	กมลทิพย์	ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นางเบญจวรรณ	ฉิมบุญมา	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นายชนะโชค	สันต์สวัสดิ์	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง

งานเลขานุการ

นางสุนี	พนันตา	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวไพโรพร	เรื่องกิจเงิน	เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวชมพูนุช	เถียรสุภรพงษ์	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน
นายสนั่น	อุตมา	เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวณณกร	จำนงค์วงษ์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสุพินยา	โพธิ์นาค	ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นางสาวหทัยพร	วิมล วังพฤกษ์	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นางสาวภาคจิรา	เรืองสกุล	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นางสาวนิภารัตน์	ทนนใจ	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง

งานสวัสดิการ

นางสุนี	พนันตา	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวไพโรพร	เรื่องกิจเงิน	เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวชมพูนุช	เถียรสุภรพงษ์	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน
นายสนั่น	อุตมา	เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวณณกร	จำนงค์วงษ์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางจำเนียร	แก้ววงศ์แสง	ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นางสุภาดา	พิสูจน์	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นางณัฐทนีย์	ไชยวุฒิ	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

นางสุนี	พนันตา	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวไพโรพร	เรื่องกิจเงิน	เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวชมพูนุช	เถียรสุภรพงษ์	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน
นายสนั่น	อุตมา	เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวณณกร	จำนงค์วงษ์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสุภัทรา	จันทร์บาล	ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นางรัมภา	จอมคำ	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นางสุชาดา	ไชยรังษี	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง

งานโสตทัศนูปกรณ์

นางสุนี	พนันตา	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวไพโรพร	เรื่องกิจเงิน	เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวชมพูนุช	เถียรสุภรพงษ์	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

นายสนั่น	อุตมา	เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวณณกร	จำนงค์วงศ์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายวีระพงษ์	ยะไวทย์	ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นายณรวุฒิ	ทวีเจริญพร	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นายอนันต์	หมู่มั่น	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง

งานยานพาหนะ

นางสุณี	พนันตา	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวไพโรพร	เรืองกิจเงิน	เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวชมพูนุช	ธีรสุภรพงษ์	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน
นายสนั่น	อุตมา	เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวณณกร	จำนงค์วงศ์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายบุญรอด	พวงลังกา	ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นายเจริญ	จันทร์บาล	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นายจรัส	บุญตัน	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นายรุ่งโรจน์	ดาคน้อย	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นายสถาพร	อินทรส	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นายพิเชษฐ์	บางดี	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นายสมชาย	ถาเป็งบุญ	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นายสวาท	ชัยศรี	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นายจรัส	อินปั้นแก้ว	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นายชูเชิด	นิ่มไพโรจน์	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นายประเทือง	ชัยขาว	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นายปรัชญา	ชัยขาว	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นายชำนาญ	จันทร์	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง

๒๐.๓ กองนโยบายและแผน

นางประไพ	ปรีชา	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางชลธิชา	ชัยสุวรรณ	เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวศรัญญา	ไชยวงศ์	เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาววิลาวัลย์	หน่อคำศักดิ์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางพรศรี	ชันไชย	ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นางสาวบุญรักษ์	กฤษวงษ์	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นางสาวปอลิน	นัยนา	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง

๒๐.๔ กองพัฒนานักศึกษา

นางสาวกาญจนา	ชติหะจักร์	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวบุคดี	วงศ์หาริมาตย์	เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางกนกวรรณ	พวงลังกา	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวจริยา	หมื่นแก้ว	เจ้าหน้าที่การเงิน
นายสยาม	กันหาสิลา	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายคณิง	กาทันทะ	ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นางสาววรินญา	ม่วงติบ	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
ว่าที่ ร.ต.โกวิท	จอมคำ	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง

๒๑. งานสิทธิประโยชน์

นางพรศรี	ชั้นไชย	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวกาญจนา	อินผูก	เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางประไพ	ปรีชา	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน
นางวัฒนา	อุตมา	เจ้าหน้าที่การเงิน
นางณัฐทนีย์	ไชยวุฒิ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อาจารย์กมลลาศ	สาสิ	ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
อาจารย์พลศรีณย์	สันยทิพย์	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นางจุฑามาศ	ชุ่มแก้ว	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง

๒๒. โครงการร้านสวัสดิการ

นางพรศรี	ชั้นไชย	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางณัฐทนีย์	ไชยวุฒิ	เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวดารารัตน์	ศิริลาภา	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน
นางประไพ	ปรีชา	เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวกาญจนา	อินผูก	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อาจารย์กมลลาศ	สุกัณศีล	ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
อาจารย์พรพิมล	กาทันบัว	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
อาจารย์พลศรีณย์	สันยทิพย์	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง

๒๓. โครงการน้ำดื่มล้านนา

นางพรศรี	ชั้นไชย	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวกาญจนา	อินผูก	เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวดารารัตน์	ศิริลาภา	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน
นางวัฒนา	อุตมา	เจ้าหน้าที่การเงิน

อาจารย์พลศรีณย์	สันยทิพย์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อาจารย์สุรศักดิ์	นุ่มีศรี	ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
อาจารย์วิไลพร	ไชโย	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นางณัฐทนี	ไชยวุฒิ	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง

๒๔. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ผศ.ดร.อนุวัติ	ศรีแก้ว	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางกัญชลี	หมุ่ฝัน	เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวนิชาภา	ชัยวงษ์	เจ้าหน้าที่การเงิน
นายพีรวัฒน์	เมืองชื่น	ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นางสาวพยอมรัก	กันตียะ	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
นางสาวจุฬารัตน์	แสงอรุณ	กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง

ทั้งนี้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖



(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่